

UBND TỈNH KIÊN GIANG  
**SỞ CÔNG THƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1093/SCT-QLTM  
V/v triển khai các nhiệm vụ liên  
quan đến IUU

Kiên Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 13/7/2020 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Công văn số 959/XNK-NS ngày 26/8/2020 của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU (đính kèm).

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố: Phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, các quy định pháp luật của Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước trong quản lý hoạt động khai thác hải sản đảm bảo người dân, các thành phần có liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ thực hiện pháp luật, nhất là ngư dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân thu mua, chế biến xuất nhập khẩu thủy sản trên địa bàn. Khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định chống khai thác IUU.

2. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh: Phối hợp thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, đặc biệt trong việc thu mua nguyên liệu chế biến xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Đồng thời, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU.

3. Giao phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương chủ động cập nhật, tiếp cận thông tin về chống khai thác IUU của các đơn vị có liên quan để triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc ngành công thương thực hiện đồng thời báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.